

TP. HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2020

THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG

Về chương trình tri ân kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Quý Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng Ban Lãnh đạo chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sự gắn bó của Quý vị chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc để chúng ta có thể cùng nhau tạo nên vị thế và sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Tiếp theo chương trình ưu đãi nhằm tri ân Quý Cổ đông công bố ngày 09/06, Tập đoàn Đất Xanh thông báo gia hạn thời gian ưu đãi dành cho dự án Gem Sky World như sau:

- Chính sách ưu đãi: lên đến **15% trên giá công bố sau VAT dành cho các cổ đông** đang sở hữu 10.000 cổ phiếu của DXG trở lên trong danh sách (đã thực hiện) ngày 10/07/2020.
- Các cổ đông đã có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 10/07/2020 và đã bán cổ phiếu sau đó vẫn được hưởng chương trình ưu đãi này.
- Thời gian gia hạn chính sách đến ngày 31/07/2020.

(*) Lưu ý:

- Các cổ đông cần thực hiện giao dịch cổ phiếu **trễ nhất là ngày 29/07/2020 và cần nắm giữ cổ phiếu đến hết ngày 31/07/2020** (ngày thống kê báo cáo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán).
- **Không áp dụng cộng dồn** các chương trình ưu đãi khác trên cùng một sản phẩm.

Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World có quy mô 92,2 ha do Tập đoàn Đất Xanh phát triển trên quỹ đất trúng đấu giá của tỉnh Đồng Nai, tọa lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, cách sân bay Quốc tế Long Thành 4 km. Đây là khu đô thị thương mại giải trí đầu tiên tại Long Thành có thiết kế hiện đại và quy hoạch đồng bộ theo chuẩn quốc tế, không chỉ mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn hướng đến trở thành biểu tượng đô thị mới mang vị thế của cả tương lai Long Thành - vùng đất vượng khí của 20 năm tiếp theo.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập www.gemskyworld.vn để tìm hiểu về dự án, hoặc gửi thông tin về địa chỉ gemskyworld@datxanh.com.vn để được tư vấn về chương trình ưu đãi.

Kính chúc Quý Cổ đông luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI NGỌC ĐỨC